



ประกาศสถาบันโรคทรวงอก
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
พร้อมติดตั้ง อาคาร 8 จำนวน 14 เครื่อง

สถาบันโรคทรวงอก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง
อาคาร 8 จำนวน 14 เครื่อง สำหรับใช้ที่อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันโรคทรวงอก
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในวันที่ 25 เมษายน 2557
ระหว่างเวลา 13.30 น. พร้อมกัน ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้รับเอกสารสอบราคาที่มีได้ไปดูสถานที่ และมีได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่ม
เติมในวันที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมี
อุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พินิจต่อสถาบันโรคทรวงอก ไม่ได้

กำหนดยื่นซองเสนอราคาให้ยื่นโดยตรงต่อฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2557 ปิดการรับซองสอบราคา
วันที่ 29 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลายื่นของสอบราคาแล้วจะไม่รับของ
สอบราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. เป็นคั่นไป
ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคาร 8 ชั้น 5 สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก ถนน
ติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2557
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ccit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0 2547 0913 - 4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

(นางสุวรรณณี ตั้งวีระพรพงศ์)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก